

ทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM) เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65
ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ วอร์แรนท์ TTB-W1
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า (ให้ฟรี)

โดยธนาคารได้ทำการขึ้นเครื่องหมาย XW เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลและวอร์แรนท์แล้ว
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 ซึ่งผู้ได้รับวอร์แรนท์ TTB-W1 จะสามารถนำสิทธิมาซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร
ได้ตามระยะเวลาและราคาที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต
ซึ่งเป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ที่เบอร์ 0 2779 9000 หรือ ttb contact center 1428

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

A. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับและการใช้สิทธิวอร์แรนท์ TTB-W1

A1. TTB-W1 คืออะไร

ตอบ > TTB-W1 คือ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนท์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน

A2. ใครมีสิทธิได้รับ TTB-W1 บ้าง

ตอบ > ผู้ถือหุ้น TTB ทุกคนที่ถือหุ้นจนถึงวันที่ 21 เม.ย. 65 จะมีรายชื่อในสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับวอร์แรนท์
(กำหนดสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

A3. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าได้รับวอร์แรนท์ TTB-W1 หรือไม่ และจำนวนสิทธิที่ได้รับ ต้องทำอย่างไร

ตอบ > ธนาคารจะมีจดหมายแจ้งการได้รับสิทธิวอร์แรนท์ TTB-W1 จัดส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อแจ้ง
จำนวนสิทธิที่ท่านได้รับ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวอร์แรนท์ TTB-W1 และเอกสารการใช้สิทธิแปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญ ในช่วง
กลางเดือนพฤษภาคม 2565 หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารหรือจำนวนสิทธิที่ได้รับ สามารถติดต่อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (TSD) โทร. 0 2009 9999

A4. ในการรับ TTB-W1 จากธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ > ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากธนาคารจัดสรร TTB-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า (ให้ฟรี)

A5. การรับสิทธิ : จำนวน TTB-W1 ที่ได้รับ มีวิธีคำนวณอย่างไร

ตอบ > ธนาคารจัดสรรให้ในอัตราส่วน 100 หุ้น TTB จะได้รับ 1 หน่วย TTB-W1 (หากมีเศษจะปัดทิ้ง)

A6. TTB-W1 จะจัดสรรเข้าพอร์ตเมื่อไหร่

ตอบ > ธนาคารได้ดำเนินการจัดสรร TTB-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิแล้ว เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2565 หากท่านมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ สามารถติดต่อ "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)" ซึ่งเป็นนายทะเบียนของธนาคาร โทร. 0 2009 9999

A7. หากผู้ถือหุ้นถือเป็นใบหุ้น ไม่มีพอร์ตหุ้น จะได้รับวอร์เรนทร์หรือไม่

ตอบ > ผู้ถือหุ้นจะได้รับวอร์เรนทร์ โดยธนาคารจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 พร้อมแจ้งจำนวนสิทธิวอร์เรนทร์ให้กับผู้ถือหุ้นทราบ แต่หากผู้ถือหุ้นต้องการขายสิทธิวอร์เรนทร์ จะต้องทำการเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์และติดต่อ TSD เพื่อโอนวอร์เรนทร์เข้าพอร์ต ถึงจะทำการขายวอร์เรนทร์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ (หลักการเกี่ยวกับการโอนใบหุ้นเข้าพอร์ต) โดยวอร์เรนทร์จะเข้าพอร์ตภายใน 1 วันทำการ หากเอกสารครบถ้วน

B. การดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรรวอร์เรนทร์ TTB-W1 และต้องการใช้สิทธิ

B1. อัตราส่วนและราคาการใช้สิทธิเป็นเท่าไร

ตอบ > ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (วอร์เรนทร์) จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ TTB ได้ 1 หุ้น ในราคา 0.95 บาท/หุ้น

B2. วันที่เริ่มยื่นเอกสารใช้สิทธิแปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญสำหรับรอบการใช้สิทธิครั้งแรกคือเมื่อไหร่

ตอบ > วันที่เริ่มยื่นเอกสารแปลงสิทธิรอบแรกคือระหว่างวันที่ 16 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

B3. ขั้นตอนและรายละเอียดเอกสารสำหรับการใช้สิทธิแปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญ

- ตอบ >**
1. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน (ข้อ B4.)
 2. ชำระเงินค่าใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นให้ครบถ้วน (ข้อ B6.)
 3. ยื่นเอกสารแจ้งความจำนงและหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญตามช่องทางที่กำหนด (ข้อ B7.)

B4. ผู้ถือหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ตอบ >

กรณีถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	กรณีที่มี TTB-W1 อยู่ในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์	กรณีที่ฝาก TTB-W1 ไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600
<ol style="list-style-type: none"> 1. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ กรอกรายละเอียด และลงนาม (แบบแจ้งความจำนง) 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant Certificate) ลงลายมือชื่อ สลักหลังใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญ ตามจำนวนในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 2 ชุด (เอกสารจะถูกจัดส่งไปตาม ที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) 	<p>แจ้งความประสงค์กับ Broker ที่ท่าน มี TTB-W1 อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ เพื่อขอเบิกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เอกสารประกอบการแจ้งความจำนง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 2. ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด 	<p>แจ้งความประสงค์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอเบิกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เอกสารประกอบการแจ้งความจำนง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 2. ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอเบิกจาก TSD หรือ แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (ครท-402) (แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์) 3. หลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 2 ชุด

B5. หากผู้ถือหุ้นต้องดาวน์โหลดเอกสารเพื่อแจ้งความจำนงการใช้สิทธิด้วยตัวเอง สามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางไหนบ้าง

ตอบ > ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากหน้าเพจ นักลงทุนสัมพันธ์ ในเมนู บริการผู้ถือหุ้น ตามลิงก์ด้านล่างนี้

<https://www.ttbank.com/th/ir/shareholder-services/ttb-w1>

B6. การชำระเงินค่าใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ตอบ >

ชำระที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ	ชำระที่ธนาคารอื่น
1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาติ ทุกสาขาทั่วประเทศ 2. ชำระเงินผ่าน Internet Banking (ttb internet banking) - เลือกเมนูจ่ายบิล และระบุ Com Code: 5508 บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ 3. ชำระเงินผ่าน Mobile Banking (ttb touch application) - เลือกเมนูจ่ายบิล และระบุ Com Code: 5508 บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ *ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้น	1. ชำระเงินผ่านการโอนระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ได้ โดย ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร

* ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 09:30 – 15:30 น. หรือเวลาทำการของแต่ละสาขา

** วันแจ้งความจำนงวันสุดท้ายของทุกรอบการใช้สิทธิ โปรดชำระเงินภายในเวลา 15:30 น.

B7. ผู้ถือ TTB-W1 ยื่นเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ > ผู้ต้องการแปลงสิทธิสามารถส่งเอกสารแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงของธนาคาร หรือสาขาของ ttb ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 09:30 – 15:30 น. หรือเวลาทำการของแต่ละสาขา ในช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

*งดรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์

**วันแจ้งความจำนงวันสุดท้ายของทุกรอบการใช้สิทธิ โปรดยื่นเอกสารภายในเวลา 15:30 น.

B8. ผู้ถือหุ้นสามารถให้บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ยื่นเอกสารใช้สิทธิแปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญ แทนได้หรือไม่

ตอบ > สามารถทำได้ โดยยื่นชุดเอกสารทั้งหมดในการใช้แจ้งความจำนงการใช้สิทธิให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายอยู่ ตามวันและเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

B9. ระยะเวลาใช้สิทธิ : ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้วันไหนบ้าง ใช้สิทธิได้ทุกวันหรือไม่

ตอบ > ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกสิ้นไตรมาส จนถึงวันที่หมดอายุ วันที่ 10 พ.ค. 68 รวมทั้งหมด 13 ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ภายใน 10 วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นสามารถมาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิ ตามตารางการใช้สิทธิด้านล่าง

ครั้งที่	ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นสามารถมาแจ้งความจำนงได้	ครั้งที่	ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นสามารถมาแจ้งความจำนงได้
1	16 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565	8	18 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
2	16 – 29 กันยายน พ.ศ. 2565	9	17 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
3	19 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565	10	16 – 27 กันยายน พ.ศ. 2567
4	17 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2566	11	17 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567
5	16 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566	12	17 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2568
6	18 – 29 กันยายน พ.ศ. 2566	13	18 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
7	18 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566		

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นสามารถมาแจ้งความจำนงได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินในอนาคต

B10. การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์เรนท์ เสียภาษีหรือไม่

ตอบ > การใช้สิทธิวอร์เรนท์ นั้นไม่เสียภาษี

B11. หุ้นสามัญที่ซื้อจากการใช้สิทธิ TTB-W1 จะเข้าพอร์ตภายในกี่วัน หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน

ตอบ > หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ จะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 วัน หลังจากวันกำหนดใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม หากเอกสารไม่สมบูรณ์ หรือพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ใช้สิทธิในครั้งนี้

B12. หากผู้ถือหุ้นต้องการซื้อ TTB-W1 เพิ่ม ต้องทำอย่างไร

ตอบ > ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อ TTB-W1 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ราคาจะขึ้นอยู่กับมูลค่าวอร์เรนท์ ณ วันซื้อขาย

B13. ผู้ถือ TTB-W1 สามารถทยอยใช้สิทธิแปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญ ได้หรือไม่

ตอบ > ผู้ถือ TTB-W1 สามารถทยอยใช้สิทธิแปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

B14. TTB-W1 มีอายุกี่ปี

ตอบ > 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ 10 พ.ค. 68 (หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว)

B15. หากถือ TTB-W1 เกิน 3 ปี โดยไม่ได้ใช้สิทธิหุ้นสามัญ จะเป็นอย่างไร

ตอบ >

- ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TTB ณ ราคาที่กำหนดได้
- ไม่สามารถซื้อ-ขายสิทธิ TTB-W1 ในตลาดได้
- จำนวนหุ้น TTB จะมีเท่าเดิม แต่ TTB-W1 จะหมดอายุและหายไปจากพอร์ต

B16. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ที่ต้องการใช้สิทธิต้องทำอย่างไร

ตอบ > สามารถทำตามขั้นตอนการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิปกติได้ (ข้อ B2.) โดยต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงคำสั่งอนุญาตจากศาล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือ มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

B17. จำนวนหุ้นที่จะได้รับปันผลในอนาคต ได้ทั้งหุ้นเดิม และหุ้นใหม่จากการใช้สิทธิ warrant ใช่หรือไม่

ตอบ > หุ้นใหม่จากการแปลงสิทธิ จะมีสิทธิได้รับปันผลเหมือนหุ้นสามัญปกติ หากผู้ถือหุ้นถือจนถึงวันกำหนดจ่ายปันผลในรอบถัดไป

C. การดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรรวอร์แรนท์ TTB-W1 และไม่ต้องการใช้สิทธิ

C1. ถ้าได้รับการจัดสรร TTB-W1 แต่ไม่ต้องการใช้สิทธิ ต้องทำอย่างไร

ตอบ > ผู้ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิสามารถขาย TTB-W1 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ราคาจะขึ้นอยู่กับมูลค่างวอร์แรนท์ ณ วันซื้อขาย

C2. TTB-W1 จะเริ่มซื้อขายในตลาดได้เมื่อไหร่

ตอบ > คาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

C3. สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจากวอร์แรนท์ สามารถรับแทนหรือสามารถโอนให้ผู้อื่นได้หรือไม่

ตอบ > ไม่สามารถรับวอร์แรนท์แทนได้ แต่เมื่อรับวอร์แรนท์มาแล้ว สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ถือวอร์แรนท์ต้องติดต่อกับนายทะเบียน หรือ TSD เรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้ถือวอร์แรนท์หรือทำการสลักหลังใบวอร์แรนท์ โทร. 0 2009 9999

D. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวอร์แรนท์ TTB-W1

D1. วอร์แรนท์ (warrant) คืออะไร

ตอบ > วอร์แรนท์ (warrant) คือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ” ที่ธนาคารออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำวอร์แรนท์ TTB-W1 ไปซื้อหุ้นสามัญของธนาคารได้ในอัตรา ราคา และระยะเวลา ที่กำหนด หรืออีกนัยก็คือ การให้สิทธิที่จะซื้อหุ้น TTB ในราคาที่กำหนด โดยธนาคารจะให้สิทธิตามสัดส่วนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่

D2. วอร์แรนท์ประเภท Preferential Public Offering : PPO ที่ธนาคารออกคืออะไร

ตอบ > วอร์แรนท์ประเภทนี้จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นในประเทศบางกลุ่มที่มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมาย (เช่น ไม่รวมผู้ถือหุ้นในอเมริกา)

D3. จุดประสงค์ของการออก TTB-W1 ในครั้งนี้คืออะไร

ตอบ > การออก TTB-W1 เป็นอีกหนทางเลือกในการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว และธนาคารเล็งเห็นว่าการออกวอร์แรนท์จะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งสำหรับธนาคารและผู้ถือหุ้น

D4. การออกวอร์เรนทร์ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์อย่างไร

ตอบ > ผู้ถือหุ้นจะได้รับวอร์เรนทร์**ฟรี**จากธนาคาร และมีความคล่องตัวในการตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือไม่ หรือจะตัดสินใจซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 3 ปี เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการรับผลตอบแทนจากธนาคาร โดย

- สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิแปลง TTB-W1 เป็นหุ้น TTB : ผู้ถือหุ้นจะสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะสามารถซื้อหุ้น TTB ได้ในราคาที่ต่ำกว่าตลาด หาก ณ วันใช้สิทธิ ราคาที่กำหนดต่ำกว่าราคาในตลาด โดยสิทธิในการแปลงมีระยะเวลาถึง 3 ปี
- สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้สิทธิแปลง TTB-W1 เป็นหุ้น TTB : ผู้ถือหุ้นยังได้ประโยชน์จากการขายสิทธิที่ได้รับมาได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับผลตอบแทนในระยะสั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ขาย TTB-W1 ภายใน 3 ปี สิทธิจะไม่มีมูลค่า

D5. ธนาคารจะได้ประโยชน์อย่างไร และธนาคารจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปทำอะไร

ตอบ > ธนาคารจะได้เงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจระยะยาว อีกทั้งยังเป็นไปตามแผนการบริหารการจัดการจัดหาเงินทุน ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของต้นทุนและการใช้เงินทุน ภายใต้ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในปัจจุบัน

D6. การออกวอร์เรนทร์ครั้งนี้ เนื่องจากธนาคารมีปัญหาเรื่องเงินทุนหรือไม่

ตอบ > ธนาคารไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องและฐานเงินกองทุน เนื่องจากฐานเงินกองทุนยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและอยู่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 12% ของธนาคารแห่งประเทศไทย การออกวอร์เรนทร์ทำให้ธนาคารสามารถระดมทุนในระยะยาว เพื่อรองรับโอกาสใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า

เอกสารฉบับนี้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง